

ลูกค้ำของแอ็กซอลต้า โครแมกซ์ โปรชนะการแข่งขัน ฮอนต้า สกิล คอนเทสต์ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2 016



ลูกค้ำของแอ็กซอลต้า โครแมกซ์ โปรชนะการแข่งขัน ฮอนต้า สกิล คอนเทสต์ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2016

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่งของโลก ทั้งสีน้ำและสีฝุ่น แสดงความยินดีแก่ลูกค้ำที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฮอนต้า สกิล คอนเทสต์ 2016 ซึ่งผู้ชนะใช้ผลิตภัณฑ์สีสูตรนำโครแมกซ์ โปร ของแอ็กซอลตา ในการแข่งขัน ประสิทธิภาพและคุณภาพอันยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์ช่วยให้ทีมลูกค้ำชนะการแข่งขันในครั้งนี้

ทีมชนะเลิศ นายสาคร วงศ์เสนา และนายชัยวัฒน์ สวงโท จากบริษัท นครราชสีมา ฮอนต้า ออโตโมบิล จำกัด ซึ่งคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์สีสูตรนำโครแมกซ์ โปร เนื่องจากไม่เพียงใช้ในการแข่งขัน แต่ยังใช้ในการทำงานเป็นประจำด้วย “โครแมกซ์ โปรใช้งานง่าย แห้งเร็ว และผสมสีทำตามตัวอย่างได้ง่าย การยึดเกาะดีเยี่ยม นอกจากนี้ ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการแนะนำโครแมกซ์ โปรแก่ลูกค้ำของเราทุกคน” นายสาคร วงศ์เสนา กล่าว

ผู้เชี่ยวชาญจากแอ็กซอลตามีส่วนร่วมในความสำเร็จ ด้วยการสนับสนุนด้านเทคนิคและการฝึกอบรม เพื่อช่วยให้นายสาคร วงศ์เสนา และนายชัยวัฒน์ สวงโท ได้รับชัยชนะในการแข่งขัน จากผู้แข่งขันทั่วประเทศ รางวัลอันทรงเกียรตินี้ช่วยยืนยันให้ลูกค้ำของแอ็กซอลตามั่นใจถึงประสิทธิภาพการฝึกอบรม และทักษะ ทั้งจากผลิตภัณฑ์และช่างพ่นซ่อมที่มีแก่ลูกค้ำ

นางสาวภัทสร อิริยาภิชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ของแอ็กซอลตา คือการมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้ำ ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมสีพ่นรถยนต์”

บริษัท ฮอนต้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันสกิล คอนเทสต์ 2016 ภายใต้แนวคิด “ใคร่ฟู่ทุตรึม” การแข่งขันแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียว ความสามัคคีของพนักงานฮอนต้า ที่ร่วมกันขับเคลื่อนฮอนต้าให้เป็นหนึ่งในใจลูกค้ำ และมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการขายและบริการให้

ลูกค้ำฟุ้งพอใจสูงสุด

การแข่งขันนี้แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ สำหรับรอบชิงชนะเลิศนั้น มี 4 ทีมจาก 10 ทีม ใช้ผลิตภัณฑ์โครแมกซ์

เกี่ยวกับ แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ ฉลองครบรอบ 150 ปี

แอ็กซอลตา เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในธุรกิจสีเคลือบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมแห่งสีสัน สูตรสีที่สวยงามคงทน พร้อมด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยานพาหนะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ สีเพื่องานพ่นซ่อม อุปกรณ์ ส่วนประกอบที่เป็นไฟฟ้า อาคาร ท่อส่งน้ำ สีของแอ็กซอลตาทนทานต่อการกัดกร่อน เพิ่มประสิทธิภาพ ให้สีติดทนนาน ด้วยประสบการณ์กว่า 150 ปี ในอุตสาหกรรมสีเคลือบ พนักงานกว่า 12,800 คน ตอบสนองกลุ่มลูกค้ากว่า 100,000 คน ดำเนินธุรกิจใน 130 ประเทศทั่วโลก แอ็กซอลตาพร้อมตอบสนองลูกค้าด้วยการนำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ดีที่สุด ข้อมูลเพิ่มเติมที่ axaltacoatingsystems.com

Twitter @axalta และ LinkedIn

บรรยายใต้ภาพ

ผู้ชนะการแข่งขันฮอนด้า สกิล คอนเทสต์ รอบชิงชนะเลิศ

ผู้ชนะ: คุณสาคร วงศ์เสนา (ที่สามจากซ้าย) และคุณชัยวัฒน์ สวงโท (ที่สี่จากซ้าย) บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด